



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จีนผ่านกฎหมายการศึกษาเพื่อลดแรงกดดันจากการบ้านที่มากเกินไป

๒. สหรัฐอเมริกา

- ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า จะปกป้องได้หากจีนโจมตี

๓. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

- ซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ภายในปี ๒๖๐๓ (ค.ศ. ๒๐๖๐)

๑. จีนผ่านกฎหมายการศึกษาเพื่อลดแรงกดดันจากการบ้านที่มากเกินไป

จีนผ่านกฎหมายการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงกดดันจากการบ้านที่มากเกินไปและการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ มีการร้องขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนเองให้มีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และไม่ควรรู้สึกว่าการออนไลน์มากเกินไป

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จีนมีการสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อสอบข้อเขียนกับเด็กอายุ ๖-๗ ขวบเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้ทำลายสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลยังได้ออกมาตรการหลายอย่างที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการเสพติดอินเทอร์เน็ตของเด็ก ๆ รวมถึงวัฒนธรรมที่แฝงเข้ามา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม มาตรการล่าสุดได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาชนแห่งชาติ (National People's Congress Standing Committee) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติของประเทศ รายละเอียดของกฎหมายฉบับดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศเผยแพร่ แต่สื่อได้รายงานโดยแนะนำว่า กฎหมายดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้ปกครองปลูกฝังศีลธรรม การพัฒนาทางปัญญา และมารยาททางสังคมของบุตรหลาน รัฐบาลท้องถิ่นจะรับผิดชอบในการดำเนินการ เช่น การจัดหาเงินทุนสำหรับการเพิ่มคุณค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้รับการแสดงตอบรับที่หลากหลายบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่าง Weibo โดยบางคนชื่นชม เพราะเป็นแรงผลักดันในการเป็นพ่อแม่ที่ดี ในขณะที่บางคนตั้งคำถามว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้ปกครองเองจะทำหน้าที่นี้ได้ดีพอหรือไม่

กฎหมายใหม่นี้ยังจำกัดการลงทุนของต่างชาติในธุรกิจกวดวิชาซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๑๒๐ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (๘๗ พันล้านปอนด์) ความพยายามดังกล่าวถูกมองว่า รัฐบาลพยายามลดค่าใช้จ่ายทางการเงินในการเลี้ยงดูบุตร หลังจากที่จีนประกาศอัตราการเกิดที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็เป็นปัญหาเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ปกครองที่ร่ำรวยกว่า ยินดีจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนชั้นนำ

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59020837>

๒. ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า จะปกป้องได้หากจีนโจมตี

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวว่า สหรัฐฯ จะปกป้องได้หากจีนโจมตี ซึ่งเห็นได้ชัดว่า คำพูดดังกล่าวดูอยู่ห่างจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่มีมายาวนาน แต่ต่อมา โฆษกทำเนียบขาวกล่าวกับสื่อของสหรัฐฯ ว่า คำพูดของเขาไม่ได้หมายความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ

สหรัฐฯ มีกฎหมายที่กำหนดให้สหรัฐฯ ช่วยเหลือได้ในวันในการปกป้องตนเอง แต่่นโยบายดังกล่าวมีความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ได้กำหนดชัดเจนว่า สหรัฐฯ จะทำอย่างไรหากจีนโจมตีได้วัน ซึ่งจีนยังไม่ได้ตอบโต้ใด ๆ ต่อความคิดเห็นของนายไบเดน

ในงานแถลงข่าวของสำนักข่าว CNN ผู้สื่อข่าวอ้างถึงรายงานล่าสุดที่จีนได้ทดสอบขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียง เขาถามนายไบเดนว่า ให้คำมั่นว่าจะปกป้องไต้หวันได้หรือไม่ และจะทำอะไรเพื่อให้ก้าวทันกับการพัฒนาทางทหารของจีน นายไบเดนตอบว่า ใช่ และไม่จำเป็นต้องกังวลว่าพวกเขาจะมีแสนยานุภาพมากกว่านี้ เพราะจีน รัสเซีย และประเทศอื่น ๆ ในโลกต่างรู้ว่า สหรัฐฯ มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลก จากนั้นนายไบเดนก็ถูกถามเป็นครั้งที่สองโดยผู้ประกาศข่าวของ CNN ว่า สหรัฐฯ จะเข้ามาปกป้องไต้หวัน หากจีนโจมตีหรือไม่ นายไบเดนตอบว่า ใช่ เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้น

ทำเนียบขาวยังแถลงด้วยว่า นโยบายของสหรัฐฯ ต่อไต้หวันไม่ได้เปลี่ยนแปลง สหรัฐฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวัน แต่ขายอาวุธให้ไต้หวันเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเรื่องความสัมพันธ์กับไต้หวัน (Taiwan Relations Act) ซึ่งระบุว่า สหรัฐฯ ต้องจัดหาวิธีการป้องกันตัวเองให้ไต้หวัน ในขณะที่สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีน และยอมรับจุดยืนของจีนว่า มีรัฐบาลจีนเพียงรัฐบาลเดียว

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-asia-59005300>

๓. ซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ภายในปี ๒๖๐๓ (ค.ศ. ๒๐๖๐)

ซาอุดีอาระเบีย ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ภายในปี ๒๖๐๓ มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน กล่าวว่า รัฐบาลจะลงทุนมากกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่ซาอุดีอาระเบียจะยังคงผลิตน้ำมันต่อไปเป็นเวลาหลายสิบปี

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วัน ซึ่งผู้นำโลกจะถูกกดดันให้กำหนดแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและช่วยลดภาวะโลกร้อน ปัจจุบันซาอุดีอาระเบียและประเทศต่าง ๆ มากกว่า ๑๐๐ ประเทศมุ่งมั่นที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ แม้ว่าจีนและรัสเซียมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๓ แต่ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศเพื่อนบ้านของซาอุดีอาระเบียอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อีกราย ตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายไปแล้วตั้งแต่เมื่อ ๑๐ ปีก่อน

การเคลื่อนไหวของซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่เป็นอันดับ ๑๐ ของโลก ซึ่งซาอุดีอาระเบียได้เพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องให้ลดการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเวลานานแล้ว เจ้าชายโมฮัมเหม็ด เจ้าผู้ปกครองซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า จะบรรลุเป้าหมายโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก ซาอุดีอาระเบียจะลดการปล่อยก๊าซมีเทนลงร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๓ แผนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเทคโนโลยีที่จำเป็นในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-58955584>

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔